

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2025 – 2027

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 01 năm 2025 trường THCS Tân Hộ Cơ đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ X nhiệm kỳ 2025 – 2027.



Hình ảnh toàn Đại hội đảng viên lần thứ X nhiệm kỳ 2025 – 2027

Về dự Đại hội có đồng chí Vũ Thị Thu Tâm – Thường vụ Đảng ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Cùng tất cả đảng viên trong Chi bộ trường THCS Tân Hộ Cơ.

Sau nghi lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự, Đại hội giới thiệu đoàn chủ tịch gồm các đồng chí Ngô Trần Bảo Thy – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng, đồng chí Lê Văn Long Em – Phó bí thư – Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương – Chi ủy viên – Phó Hiệu trưởng. Đại hội cử thư kí Đại hội gồm các đồng chí là Đặng Thị Bích – Tổ trưởng tổ Văn phòng và Phan Thị Kim Chi – Tổ phó tổ Ngữ văn -GDCD.



Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội



Đoàn thư kí Đại hội

Mở đầu Đại hội là báo cáo Chính trị của Chi ủy khóa đương nhiệm trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 -2027 do đồng chí Lê Văn Long Em thông qua.



Đồng chí Lê Văn Long Em – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo trong Đại hội

Báo cáo đã đánh giá được ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế trong nhiệm kỳ. Về **ưu điểm**: Chi bộ lãnh đạo quán triệt 100% các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương; của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy và các chương trình trọng tâm của địa phương đến đảng viên. Không có trường hợp vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Trong nhiệm kỳ, chi bộ lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Cờ thi đua. Bên cạnh đó vẫn còn **những tồn tại, hạn chế**: Tỷ lệ học sinh giảm thô còn cao. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh theo từng năm chưa ổn định, chưa đều ở các môn. Công tác kết nạp Đảng viên chưa

hoàn thành chỉ tiêu đề ra. **Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:** Địa phương không có công ty, xí nghiệp không có việc làm ở địa phương, đời sống khó khăn dẫn đến phụ huynh đi làm ăn xa dẫn con theo hoặc học sinh đi làm kiếm sống. Phương pháp bồi dưỡng học sinh chưa đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác vận động chưa thuyết phục quần chúng tự nguyện vào Đảng.

Đại hội cũng lắng nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương thông qua. Ngoài những ưu điểm và hạn chế, báo cáo còn đưa ra những phương hướng tích cực cho nhiệm kỳ tới như: Thực hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu của Bí thư chi bộ, phó Bí thư, chi ủy. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và lề lối làm việc của chi ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở đối với từng cá nhân trong quá trình phân công nhiệm vụ. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương – Chi ủy viên báo cáo trong Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thu Tâm – Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được, những hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, xác định cụ thể những phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm Chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn thuộc Chi bộ. Trong công tác chuyên môn cấp ủy đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từng đảng viên trong Chi bộ đều có sự đánh giá nhìn nhận đúng

quyền hạn và trách nhiệm của mình... Bên cạnh đó, đối với những mặt hạn chế của Chi bộ thì cấp ủy cũng đã mạnh dạn đưa ra để phân tích đánh giá để đề ra phương hướng khắc phục. Trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2025 - 2027, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ như thời gian qua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị tất cả Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.



Đồng chí Vũ Thị Thu Tâm – Chủ tịch Mặt trận xã – Đảng ủy viên phát biểu trong Đại hội

Với sự lãnh chỉ đạo mới của Đoàn chủ tịch, chia đảng viên làm 4 nhóm để thảo luận và phát biểu ý kiến trong Đại hội. Các nhóm đã tập trung thảo luận tích cực, dân chủ và có rất nhiều ý kiến của đảng viên về các nội dung xoay quanh kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2022-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2027; văn kiện Đại hội chi bộ, văn kiện Đảng bộ xã, dự thảo văn kiện trình đại hội XIV của Đảng.



Hình ảnh các nhóm thảo luận văn kiện trong Đại hội



Hình ảnh đảng viên phát biểu trong Đại hội

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. 100 % đảng viên thống nhất các chỉ tiêu đưa ra trong Đại hội. Đồng thời đảng viên đã sáng suốt bầu ra đảng viên xứng đáng được vào Chi ủy của nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2025 – 2027 gồm các đồng chí: Ngô Trần Bảo Thy, Lê Văn Long Em, Nguyễn Thị Kim Phương, Bùi Minh Quang, Nguyễn Thanh Nhe. Hi vọng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, Chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra và đưa Chi bộ đạt những thành tựu to lớn hơn trong tương lai.



Hình ảnh đảng viên biểu quyết trong Đại hội



Hình ảnh đảng viên bầu cử trong Đại hội



Hình ảnh thành viên Chi ủy nhiệm kỳ 2025 - 2027

*Nguồn Chi bộ THCS Tân Hộ Cơ
Trần Thị Kim Tuyền*